

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทรประทีป	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	รองศาสตราจารย์สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์กำพล อุดลวิทย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์ดุสิต เครื่องงาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายขจร จิตสุขุมมงคล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสุรพงษ์ ถาวรจรรย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๒	รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โกษากรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๕	นายจำเริญ ฤทธิ์น้อม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๖	นายวีระยุทธ จันทรักษา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา พรหมมณีชูเอม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ อาจขมภู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๑๙	นายเฉลิม ศิริรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๐	นายศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๑	นายประยงค์ คงนคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๒	นางวาจิสรา จันทรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
๒๔	นางเจริญขวัญ ลิ้มศิลา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

ผู้ไม่มาประชุม

- ๑ ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติตราชการ)
- ๒ รองศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติตราชการ)
- ๓ นายสุพัฒน์ นาครัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติตราชการ)
- ๔ นายพนัธน์ หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติตราชการ)
- ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ติตราชการ)
- ๖ นายอุดร นามเสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานได้มอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทรประทีป ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัดนี้ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ บุญทอง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น เนื่องจาก นายสมศักดิ์ บุญทอง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายพีระศักดิ์ จันทรประทีป ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงได้ร่วมแสดงความยินดี

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และได้ให้ข้อคิดเห็นรวมถึงหลักในการทำงานว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเพียงคนเดียวไม่สามารถดำเนินงานได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน การดำเนินงานต่างๆ จะปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ และทุกคนจะต้องมีพลัง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ ปัญญา และสติ

๑.๑.๒ การแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษา

เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการศึกษา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๖๐๑ อาคารรัฐสภา ๓ นายสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการการศึกษา ใน ๓ ประเด็น ซึ่งกรรมการได้มีการสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และแจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ แล้ว สรุปได้ว่า

ประเด็นที่ ๑ ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อเท็จจริงกรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประเด็นที่ ๒ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตลอดจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยฯ

ประเด็นที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาลดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งแนวปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในลักษณะดังกล่าว

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า “ที่ประชุมเห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหาข้อยุติภายใต้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และความถูกต้อง” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่สังคม จึงไม่ควรเกิดความแตกแยก แต่ควรจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยกลไกที่มีอยู่โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยมากไปกว่านี้ และกรรมการจะติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๑.๑.๓ การกำกับมหาวิทยาลัยขณะเกิดวิกฤต หลักพื้นฐาน ๑๐ ประการ

นายสภามหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอหลักพื้นฐาน ๑๐ ประการ เกี่ยวกับการกำกับมหาวิทยาลัยขณะเกิดวิกฤต ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

๑.๑.๔ การประชุมนายสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ทั้ง ๙ แห่ง มีประเด็นสำคัญ ๓ ประเด็นคือ

๑. ความคืบหน้าของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในภาพรวมทั้ง ๙ มทร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งปัญหาที่พบคือ นักศึกษาที่มาสมัครมีคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพน้อยลง สาเหตุมาจาก

- หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบโอน นักศึกษาจะต้องเรียนมากกว่าหลักสูตรต่อเนื่อง (เดิม)

- พระราชบัญญัติสถาบันอาชีวศึกษาฯ ได้มีการประกาศใช้แล้ว ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาจึงสามารถเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๙ สถาบันทั่วประเทศ จึงทำให้มีผู้มาเรียนหลักสูตรเทียบโอนลดน้อยลง

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ยอดนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในภาพรวมลดน้อยลง

๒. มติที่ประชุมนายสภาและอธิการบดี มทร.ทั้ง ๙ แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการ Retreat กรรมการสภามหาวิทยาลัยและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยทั้ง ๙ แห่ง เตรียม Working Paper เพื่อในการ Retreat

๓. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านปัจจุบันแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญา โดยกำหนดให้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง แห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑.๑.๕ เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมปลูกต้นไม้

หลังจากประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้จะเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวคือ เมื่อกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ใด ให้พื้นที่นั้น ๆ จัดเตรียมต้นไม้ สำหรับให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ปลูก ท่านละ ๕ ต้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ การเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงต่อกรรมการการกฎหมาย ฯ ซึ่งมี นายวิรัตน์ กัลยาศิริ เป็นประธาน ในประเด็นที่จะทำอย่างไรให้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับกรฟ้องร้องใด ๆ การประชุมชี้แจงในวันดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมชี้แจง จึงได้มีการนัดหมายอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง นายนิพนธ์ ภิญาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมประชุมด้วย จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมให้ นายนิพนธ์ ภิญาญ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม

นายนิพนธ์ ภิญาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมวันดังกล่าว กรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตตรัง สำเร็จได้ เนื่องจากเป็นสมบัติของส่วนรวม สมบัติของทางราชการ ปัญหาในขณะนี้อยู่ที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่งการอนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้น ตามกฎหมายต้องเป็นไปตามมติ ครม. ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าชายเลน จึงจะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานที่ได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แจ้งต่อคณะกรรมการการกฎหมายฯ ว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะเกิดปัญหานอกจากนี้ยังได้ยืนยันอีกว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จ ยังส่งผลให้ต้นไม้บริเวณดังกล่าวสมบูรณ์มากขึ้นอีก จึงได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเร่งดำเนินการเพื่อให้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเร็ว ในส่วนของกรมป่าไม้ได้ยืนยันว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ขัดข้อง กรมป่าไม้ยินดีให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าว จึงเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที่คณะกรรมการการกฎหมายฯ เข้ามาเป็นตัวกลางในการดำเนินงาน

๑.๒.๒. การเข้าร่วมชี้แจงต่อกรรมการด้าน ป.ป.ช.

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงกรณีมหาวิทยาลัยก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุกป่าชายเลน อธิการบดีจึงได้มอบหมายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในคราวประชุมดังกล่าวแจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อคำถามใน ๓ ประเด็น คือ

ประเด็นแรก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ว่าในการของบประมาณเป็นอาคาร ๑ หลัง แต่ดำเนินการก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคาร มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบ แต่เนื่องจากในวันดังกล่าว (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้เตรียมเอกสารอ้างอิงการได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ คณะกรรมการฯ จึงให้มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมและจัดส่งไปให้ในภายหลังเพื่อประกอบคำชี้แจง

ประเด็นที่สอง การรื้อล้างป่าชายเลน มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบ และดำเนินการจัดรวบรวมเอกสารจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. ในภายหลัง

ประเด็นที่สาม อาคารวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่สงขลา ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. โดยกล่าวว่าเดิมให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ออกแบบ แต่ในขั้นตอนของการประมูลจริง ได้ว่าจ้างบริษัทออกแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ ป.ป.ช. และดำเนินการรวบรวมเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมภายหลัง

นายนิพนธ์ ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากผู้รับจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วแต่ไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างได้ จึงทำให้ผู้รับจ้างนำเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศาลได้มีการนัดไต่สวนตามคำร้องของผู้ฟ้อง เพื่อให้ศาลเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรือตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ เพื่อจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่เนื่องจากอำนาจของศาลปกครองไม่มีอำนาจในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทได้ และอีกกรณีคือผู้รับจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากในสัญญาจ้างมิได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างหากมีการบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้รับจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าคดีที่ผู้รับจ้างฟ้องนั้น ศาลคงจะตัดสินอะไรไม่ได้ ท้ายสุดอาจจะมีการถอนฟ้อง และมาบอกเลิกสัญญาในภายหลัง หรือมีการทำสัญญาใหม่ หรือมีการชดเชยค่าเสียหาย แต่ในทางปฏิบัติในระเบียบว่าด้วยพัสดุ หากมิได้มีการตรวจรับงานก็ไม่สามารถเบิกเงินได้ จึงเป็นผลเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ หากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยฯ จะยังคงให้ผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการก่อสร้างต่อไป หรือหากมีการเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่ค่าใช้จ่ายจะต้องมีเพิ่มหรืออาจจะต้องมีการชดเชยค่าเสียหายให้กับรายเดิม ซึ่งจะดำเนินการอย่างไรนั้น ท้ายสุดก็จะต้องนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

นายขจร จิตสุขมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าประเด็นดังกล่าวข้างต้นค่อนข้างสำคัญ ในการบันทึกรายงานการประชุมจะต้องชัดเจน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการ โดยฝ่ายบริหารจะต้องวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขข้อความ
ดังต่อไปนี้

๑. ข้อความในเรื่องที่ ๑.๓.๑ หน้า ๓

แก้ไขจาก กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เป็น หมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒. หน้า ๑๒ วาระที่ ๕.๔ เห็นควรเปลี่ยนชื่อวาระ

จาก พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการละจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เป็น พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรนำรายงานการประชุมลับในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
อีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕) และควรให้ปรากฏระเบียบวาระลับ ไว้ในระเบียบวาระ
ของการรับรองรายงานการประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัดที่ ๑๒ เกี่ยวกับระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา และตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA#๒” ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.นั้น และตามแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ดังนั้น จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังแสดงผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+ สมศ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แสดงดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ	คะแนนการประเมินเฉลี่ย				ผลการประเมิน
	Input	Process	Output	รวม	
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินงาน	-	๕.๐๐	๓.๔๑	๓.๘๑	การดำเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต	๒.๐๗	๔.๒๕	๓.๕๕	๓.๔๐	การดำเนินงานระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา	-	๔.๐๐	-	๔.๐๐	การดำเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย	๓.๖๘	๔.๐๐	๑.๓๑	๒.๖๐	การดำเนินงานระดับพอใช้
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	๓.๐๐	๔.๐๐	๓.๖๗	การดำเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	การดำเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ	-	๓.๐๐	๐.๐๐	๒.๐๐	การดำเนินงานต้องปรับปรุง
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ	-	๔.๐๐	-	๔.๐๐	การดำเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	-	๓.๐๐	๓.๑๙	๓.๑๐	การดำเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ	๒.๔๗	๓.๖๗	๒.๙๒	๓.๒๑	การดำเนินงานระดับพอใช้

เกณฑ์การประเมิน

๐.๐๐ - ๑.๕๐	การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๑.๕๑ - ๒.๕๐	การดำเนินงานต้องปรับปรุง
๒.๕๑ - ๓.๕๐	การดำเนินงานระดับพอใช้
๓.๕๑ - ๔.๕๐	การดำเนินงานระดับดี
๔.๕๑ - ๕.๐๐	การดำเนินงานระดับดีมาก

ในการนี้ จึงเห็นสมควรรายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อกระจายเสียง ปีที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเป็นมา

ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา (สถานีวิทยุ มทร.ศรีวิชัย) และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ได้เห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อกระจายเสียงของหน่วยงานทั้งสอง โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมด้านเกษตร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ศาสนา สาธารณสุข เยาวชน กฎหมาย ข่าว รวมทั้งงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อกระจายเสียง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ในการนี้ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการอภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีการวางแผนดำเนินงานในระยะ ๔ ปี เพื่อสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับทราบแผนการดำเนินงาน
๒. สำหรับการบริหารคลื่นฯ ของสถานีวิทยุฯ จะต้องดำเนินการออกข้อบังคับให้ชัดเจน รวมถึงเรื่องการจัดสิทธิประโยชน์

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

ความเป็นมา

เนื่องด้วยระบบสหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการเสนาองานให้กับนักศึกษาล่วงหน้าและนักศึกษาได้เลือกปฏิบัติงานตามที่มีความถนัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาโดยเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก ซึ่งดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เดิม) โดยอนุโลม และในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และกำลังยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา มีโครงสร้างการบริหารจัดการตามข้อบังคับ คือ มีคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำแต่ละคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการดำเนินการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ซึ่งผลการดำเนินงานนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรกที่ดำเนินการสหกิจศึกษา มีหลักสูตรที่ดำเนินการสหกิจศึกษา จำนวน ๔ สาขาวิชา และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีคณะที่เปิดดำเนินการสหกิจศึกษา จำนวน ๑๑ คณะ และ ๒ วิทยาลัย มีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๕๖ หลักสูตร

ในการนี้ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการอภิปรายและข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบซึ่งมีความรู้ด้านสหกิจศึกษา รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบอีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๕ รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC ๒๐๑๒ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ

ความเป็นมา

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ๔ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon ๒๐๑๒ ในระหว่างวันที่ ๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ Tokyo Denki University ประเทศญี่ปุ่น นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC ๒๐๑๒ ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ นายอุทมาต หิมาโตะหมอน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon ๒๐๑๒ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๖ การขอสละสิทธิ์จากการได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ด้วย รศ.ประชีพ ชูพันธ์ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอสละสิทธิ์จากการได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. เพื่อมิให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตกเป็นข่าวต่อสาธารณชนในทางที่เสียหาย แม้มีข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน จะยังไม่มีข้อยุติ และมั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด

๒. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา อุปสรรคใดๆ ต่อไป

๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ไม่มีข้อกังวลในการทำงาน และจะได้ร่วมมือช่วยกันทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อนึ่ง อยากจะให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ได้ช่วยกันพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อออกไปรับใช้ประเทศชาติให้สมกับเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามคำว่า “ราชมงคล”

ในการนี้ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องดำเนินการแจ้งการขอสละสิทธิ์จากการได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อยุติการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จนกว่ามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหม่

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สละสมณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการตามความจำเป็นของหลักสูตรระหว่างปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ รวม ๔๗,๕๙๖,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖๐,๕๙๖,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบ ประกอบกับขณะนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำลังดำเนินการในการรับการตรวจหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา ซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยทางสัตวแพทยสภา จะตรวจความพร้อมของการจัดการศึกษาและโรงพยาบาลสัตว์ที่ดำเนินตามหลักสูตรมาตรฐานของสัตวแพทยสภา และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สละสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑. โต๊ะปฏิบัติการติดตั้งพร้อมตู้แขวนลอย	จำนวน ๒ ตัว	เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๒. โต๊ะปฏิบัติการติดตั้งพร้อมอ่างล้าง	จำนวน ๑ ตัว	เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๓. เคาน์เตอร์ต้อนรับ	จำนวน ๑ ตัว	เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. โต๊ะประชุม	จำนวน ๑ ตัว	เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๕. เก้าอี้บรรยาย	จำนวน ๙๖ ตัว	เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท
๖. รถเข็นทำแผลสแตนเลส ๒ ล้อขับเคลื่อน	จำนวน ๑๐ คัน	เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. เตียงผ้าตัด	จำนวน ๑๘ หลัง	เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๘. เตียงทำแผลพร้อมเสาน้ำเกลือ	จำนวน ๒ หลัง	เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. พื้นเวที พร้อมโต๊ะบนเวที	จำนวน ๓ หลัง	เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โต๊ะอ่านหนังสือ	จำนวน ๑๐ ตัว	เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๑. เก้าอี้อ่านหนังสือ	จำนวน ๗๒ ตัว	เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท
๑๒. กรงสุนัข	จำนวน ๑๒ กรง	เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
๑๓. กรงแมว	จำนวน ๑๒ กรง	เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สละสมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีเงินรายได้สละสม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๔๑,๘๐๘.๑๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์) เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์จะมีงบประมาณเงินรายได้สละสมคงเหลือ ๖,๒๐๘.๑๒ บาท (หกพันสองร้อยแปดบาทสิบสองสตางค์)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะให้คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดทำแผน ๔ ปี รวมถึงเกณฑ์ที่สัตวแพทย์สภาต้องการ รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล และจัดหาครุภัณฑ์

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๗ “ทุ่งใหญ่เกมส์” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล เพื่อให้สนามกีฬามีความพร้อมในการจัดการแข่งขันรวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว วิทยาเขตฯ จึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๔,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานปรับปรุงพื้นผิวลู่วิ่ง ๔๐๐ เมตร	เป็นเงิน	๙๘,๐๐๐ บาท
๒. งานก่อสร้างแท่นจุดคบเพลิงและเสาธง	เป็นเงิน	๙๒,๐๐๐ บาท
๓. จัดหาครุภัณฑ์อ้อมจันทร์ จำนวน ๒๘ ชุด	เป็นเงิน	๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท
๔. จัดหาครุภัณฑ์ม้านั่งสำรองกีฬาฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด	เป็นเงิน	๙๕,๐๐๐ บาท
๕. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์สนามกีฬาฟุตบอล	เป็นเงิน	๒๙๒,๐๐๐ บาท
๖. เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๒๔ ต้น	เป็นเงิน	๑๑๗,๖๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๔,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขตนครศรีธรรมราชมีเงินรายได้สะสมคงเหลือเป็นเงิน ๖,๓๒๗,๒๘๘.๔๓ บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิทยาเขตฯ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ๓,๘๑๒,๖๘๘.๔๓ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วางหลักเกณฑ์ในการให้หน่วยงานอื่นเข้ามาใช้บริการ และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยว

ความเป็นมา

เนื่องจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นการส่งเสริมการขายสินค้า และเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม OTOP ในพื้นที่ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยใช้งบกลาง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะได้รับรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกไม่ต่ำกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี และนักท่องเที่ยวมีความพอใจในตัวสินค้าที่ระลึกที่ทางสถาบันฯ จัดจำหน่าย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๕) (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ความเป็นมา

ตามสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา กำหนดนโยบายด้านการปรับปรุงหลักสูตร กำหนดรูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงานของระบบสหกิจศึกษา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ นั้น

แต่เนื่องจากในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๓/๒๕๕๒ ไม่ได้ระบุเป็นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ | กรรมการ |
| ๙. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการ |
| ๑๑. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ | กรรมการ |
| ๑๖. นายจักรนรินทร์ ฉัตรทอง | กรรมการ |
| ๑๗. นางชฎามาศ แก้วสุกใส | กรรมการ |
| ๑๘. นางชญาดา เฉลียวพรหม | กรรมการ |
| ๑๙. นายเสริมศักดิ์ สัญญาโณ | กรรมการ |
| ๒๐. นายพิชิต เฟื่องสุวรรณ | กรรมการ |
| ๒๑. ผศ.ดร.นันทนา ช่วยชูวงศ์ | กรรมการ |

๒๒. ดร.อภิญา วณิชพันธ์	กรรมการ
๒๓. ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี	กรรมการ
๒๔. น.สพ.คมปกร ตาณะสุต	กรรมการ
๒๕. นางสาวพรรวจี จันทร์น้อม	กรรมการ
๒๖. นายวัชรพงศ์ ย่องบุตร	กรรมการ
๒๗. นางสาวชุตินุช สุจจริต	กรรมการ
๒๘. นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภาน	กรรมการ
๒๙. นายสมชาย พิจิตบรรจง	กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
๓๐. นายโสภณ จะยะสกุล	กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
๓๑. นายวีระ กसानติกุล	กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
๓๒. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม	กรรมการ (ศิษย์เก่า)
๓๓. นางรุ่งนภา งานภิญโญ	กรรมการ (ศิษย์เก่า)
๓๔. นายสุภาพ จันทร์ศรี	กรรมการ (ศิษย์เก่า)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ จัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติและรับรองมติที่ประชุม

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

ความเป็นมา

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการแก้ไข หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามที่สภา สถาปนิกได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน แผนการรับนักศึกษา และจัด กลุ่มรายวิชา ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร โดยได้ผ่านการ พิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยให้แก้ไขงบประมาณให้ถูกต้อง และไม่ควรระบุชื่อรายวิชาในแผนการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาซีบังคับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ความเป็นมา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่าที่ไม่มีรายวิชาสหกิจศึกษา ในแผนการเรียน ดังนั้น เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา เพิ่มโอกาสในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในสถานประกอบการหรือองค์กรที่ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๔ เดือน ก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) คณะฯ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาซีบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) ซึ่งการเพิ่มวิชาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน วิชาสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ และวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จาก ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๔ เป็นภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔ และให้เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาบังคับ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาซีบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

ความเป็นมา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดสอน หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ นั้น แต่เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะ อุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความประสงค์ขอใช้หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้นำเสนอต่อที่ประชุม สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ ตรวจสอบคุณสมบัติ สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษาและเพิ่มประเทศที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำให้ถูกต้องชัดเจน แผนรับนักศึกษาให้คำนวณหาค่า FTES (Full Time Equivalent Student) รวมทั้งปรับปรุงงบประมาณให้ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยงานที่ ขอใช้หลักสูตรควรสร้างอัตลักษณ์ของตนเองภายในระยะเวลา ๕ ปี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ เห็นชอบการขอใช้หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ความเป็นมา

ด้วยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

โดยใช้หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงมีความประสงค์ขอใช้หลักสูตรดังกล่าว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้หลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบคุณภาพ สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษาและเพิ่มประเทศที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษให้ถูกต้องชัดเจน แผนรับนักศึกษาให้คำนวณค่า FTES (Full Time Equivalent Student) รวมทั้งปรับปรุงงบประมาณให้ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรควรสร้างอัตลักษณ์ของตนเองภายในระยะเวลา ๕ ปี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ความเป็นมา

ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

โดยใช้หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ แต่เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงมีความประสงค์ขอใช้หลักสูตรดังกล่าว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้หลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติ สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษาและเพิ่มประเทศที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษให้ถูกต้องชัดเจน แผนรับนักศึกษาให้คำนวณหาค่า FTES (Full Time Equivalent Student) รวมทั้งปรับปรุงงบประมาณให้ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรควรสร้างอัตลักษณ์ของตนเองภายในระยะเวลา ๕ ปี และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบและรับรองมติที่ประชุม

๕.๑๐ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ คน

ความเป็นมา

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประถมพิกาญจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นผลทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง นั้น

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖

มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ คน ตามความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว คือ ศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ จักรใจ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน” แต่ความในมาตรา ๑๖ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด “ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ให้ความเห็นชอบเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ จักรใจ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้ “พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” และตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนด “ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ จักรใจ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และอนุมัติขยายเวลา และรับรองมติที่ประชุม

๕.๑๑ พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ความเป็นมา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่างลงนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบองค์ประกอบตามมาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ ราย ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ”

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการสรรหา หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. นุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป	ประธานกรรมการ	}	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๕ (๒)
๒. นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์	กรรมการ		
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์	กรรมการ		
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตณี	กรรมการ	}	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๕ (๓)
๕. รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ	กรรมการ		
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี	กรรมการ		
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์	กรรมการ		
๘. นายจำเริญ ฤทธิ์นิ่ม	กรรมการ		
๙. นายวีระยุทธ จันทร์รักษา	กรรมการ		

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ อางขมภู	กรรมการ	} กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๕ (๔)
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา พรหมณ์ชูเอม	กรรมการ	
๑๒. นายเฉลิม ศิริรักษ์	กรรมการ	
๑๓. นายศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการ	
๑๔. นายประยงค์ คงนคร	กรรมการ	
๑๕. นางวาจิสรา จันทร์รักษ์	กรรมการ	

๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังเสนอ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตน์ กรรมการสรรหาฯ เป็นเลขานุการ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑. การรับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากสัตวแพทยสภาว่าจะเข้ามาตรวจรับรองสถาบัน ในวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการตรวจครั้งแรก

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ควรจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยต้องคิดให้ครอบคลุมว่าสัตวแพทยสภาต้องการเกณฑ์อย่างไรบ้าง ต้องเตรียมการและดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากำหนด เพื่อให้มีการรับรองสถาบันให้ได้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบและมอบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำแผนเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคราวต่อไป

๖.๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ การจัดการ (ขอนแก่น)

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบ

๖.๓. การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง รองอธิการบดีทุกฝ่าย นิติกรมมหาวิทยาลัยและ ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบ

๖.๔. การดำเนินการสรรหาอธิการบดี

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ศ.ดร.ดุสิต เครื่องงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีแผนการ ดำเนินการสรรหาอธิการบดี และดำเนินการสรรหาโดยเร็ว เนื่องจากต้องมีการตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี และมีการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้า

นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะว่า ในการประชุม คราวต่อไป สภามหาวิทยาลัยฯ ควรนำวาระในการสรรหาอธิการบดี มาพิจารณาเป็นวาระแรกในการประชุม

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย สรุปว่าในการประชุมคราวต่อไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ให้แล้วเสร็จ และแต่งตั้ง กรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้กรรมการสรรหาอธิการบดีได้ดำเนินการต่อไป


มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นางสาว รณ
(นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม


(นางเจริญชวัญ ลิ้มศิลา)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒